



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย			
๐๓๐๑๐๑	น.ส.ไพสิฐ ว่องไว	บ้านโป่งหวาย/สพป.กจ.๑	
๐๓๐๑๐๒	น.ส.ฐานิตย์ วิเศษศรีสมบูรณ์	ศรีสวัสดิ์พิทยาคม/สพม.๘	
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา			
๐๓๐๒๐๑	นายสุวัฒน์ชัย ถิ่นนาสวน	วัดถ้ำอึ้ง/สพป.กจ.๑	
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์			
๐๓๐๓๐๑	ว่าที่ร้อยตรีภูษิต วันทอง	วัดถ้ำอึ้ง/สพป.กจ.๑	
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา			
๐๓๐๔๐๑	น.ส.จันทนา คล้ายอินทร์	ศรีสวัสดิ์พิทยาคม/สพม.๘	
กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา			
๐๓๐๕๐๑	น.ส.ณัฐธิดา ม่วงนาครอง	ศรีสวัสดิ์พิทยาคม/สพม.๘	

และขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เรือนกาญจนิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๒. สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

/๓. จะประกาศผลการคัดเลือก...

๓. จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือเว็บไซต์ www.kan๑.go.th

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกแจ้งในเอกสารหลักฐานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด ถ้าหากปรากฏภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอนันต์ กัลปะ)

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี